




๓ 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายวิรัช   สิงห์ทอง          น า ผู้เข้าร่วมประชุม กราบบชูาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายวิรัช   สิงห์ทอง    1.ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทำงกฎหมำย และกำรบังคับคดีจังหวัด -
ประธำนสภำ ฯ            สมุทรสงครำม ตั้งอยู่ที่ศำลำกลำงจังหวัดสมุทรสงครำม (หลังเก่ำ) ชั้นล่ำง โทรศัพท์  
                              หมำยเลข  ๐ ๓๔๗๑ ๓๕๕๒  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำง 
                              กฎหมำยแก่ประชำชน โดยจะมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงรวดเร็ว เสมอภำค  และ 

                             เป็นธรรม  สนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงเต็มที่ตลอดจนรักษำผลประโยชน์ของรัฐ 

                              ในดำ้นกำรบังคับคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                             
             -  ให้ค ำปรึกษำปัญหำกฎหมำยและช่วยเหลือในกำรท ำนิติกรรม 

                              - บริกำรยื่นค ำร้องต่อศำลกรณีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำร        
                             เช่น ขอตั้งผู้จัดกำรมรดก ขอตั้งผู้ปกครอง ขอรับบุตรบุญธรรม ขอให้ศำลสั่งให้เป็นคนสำบสูญ   
                             ขอให้ศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ ขอให้ศำลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถอ่ืนๆ 

         - ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพำท 
         - บริกำรควำมรู้ทำงกฎหมำยด้ำนอื่นๆ อีก หลำยอย่ำง 
         2.เรื่องการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติของต าบลแควอ้อม ในระหว่างวันที่ 17-18 , 21  
          กันยายน 2563 จ านวน 3 วัน  ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด อบต.แควอ้อมชี้แจงรายละเอียด 
          เพ่ิมเติมครับ 

นางนพรัตน์ เอี่ยมสะอาด เรียนท่านประธารสภา ฯ และสมาชิกสภา อบต.แควอ้อมทุกท่าน เรื่องการฝึกอบรมจิตอาสา
หน.สน.ปลัด ฯ             ภัยพิบัติ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นั้น ขณะได้รับการประสานงานจาก อบต.บาง 
                              แค ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานหลักในการจัดฝึกอบรม ว่าได้ก าหนดวันเวลาและสถานที่ชัดเจน 
                              แล้ว คือจะด าเนินการฝึกอบรมในวันที่ 17 – 18 และ 20 กันยายน 2563 จ านวน 3 วัน ที่  
                              อบต.บางแค ดังนั้นเพ่ือได้จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่ก าหนดจ านวน 50 คน  
                              จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภา อบต.แควอ้อม และผู้น าหมู่บ้าน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์  
                              หรือเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย 
นายวิรัช   สิงห์ทอง     3.เรื่องการจัดเก็บภาษีท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของ อบต.แควอ้อมก าลังด าเนินการ
ประธานสภา ฯ             กันอยู่ ซึ่งประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการคิดเงินช าระภาษี ดังนั้นจึง 
                               ขอเชิญคุณจาริณี  ทองเบ็ญจวัฒน์ ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ ได้ช่วยอธิบายให้สมาชิก ฯ  
                               ได้เข้าใจในเบื้องต้น และได้ช่วยเหลือในการพูดคุยกับประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบและเข้าใน 
                               มากข้ึนกว่าเดิม 

 
...............นางสาวจาริณ ี ทองเบ็ญจวัฒน์ 

 
 
 

 



๔ 

นางสาวจาริณี  ทองเบ็ญจวัฒน์ เรียนท่านประธาน ฯ และสมาชิก ฯ ทุกท่าน  จากกรณี พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่ง-
งานจัดเก็บรายได้ ฯ       ปลกูสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา ประชาชนมีความกังวลใจ 
                              เรื่องการเสียภาษีท่ีดินกันเป็นจ านวนมาก เนื่องจากไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นบุคคลที่ต้องเสียภาษี 
                              ที่ดนิหรือไม่  ก็จะขอชี้แจงท าความเข้าใจว่า ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษ ีหรือได้รับการยกเว้น 
                              ภาษ ีโดยสรุปคร่าว ๆ ดังนี ้
                                        - ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้าน และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งเป็น บ้านหลังแรก มูลค่าไม่เกิน  
                               50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี 
                             - ผู้ที่มีบ้านตั้งแต่หลังที่ 2 ขึ้นไป จะต้องเสียภาษีล้านละ 200 บาทตั้งแต่บาทแรก หรือคิดใน  
                               อัตรา 0.02% และหากน าไปท าบ้านให้เช่า จะต้องเสียภาษีแบบอื่นๆ หรือในอัตราล้านละ     
                               3,000 บาท หรือคิดเป็น 0.03% 
                             - บุคคลธรรมดาใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบการเกษตรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย 
                              ภาษใีนปี 2563 – 2565 
                             - ที่ดินว่างเปล่าของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้รับการบรรเทาภาระภาษีใน 3 ปีแรก โดย 
                               ได้เว้นภาษี 90% ของราคาประเมิน เป็นเวลา 3 ปี หรือเก็บเพียง 10% เท่านั้น แต่หลังจาก  
                               นั้นหากยังไม่พัฒนาเป็นโครงการ จะต้องเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าเต็มอัตรา 
                               อบต.แควอ้อมจะส่งใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปยังเจ้าของที่ดิน และสิ่ง   
                               ปลกูสร้าง เมื่อตรวจสอบใบประเมินดังกล่าวแล้วพบว่า ถูกต้อง ผู้เสียภาษีค่อยไปช าระภาษี 
                               กรณ ีมีประชาชนกังวลเรื่องการเสียภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีภาษี 63 ว่าจะถูกเรียกเก็บ  
                               เบีย้ปรับและเงินเพ่ิม หากไม่มาช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิ้นเดือน ส.ค.63 นี้ 
                               หรอืไม่  ขอเรียนว่าในกรณีท่ีประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี หรือทาง อบต.แคว 
                               อ้อมได้ขยาย หรือเลื่อนก าหนดเวลาในการช าระภาษีออกไป ประชาชนก็จะไม่ต้องเสียเบี้ย 
                               ปรบัและเงินเพ่ิม  ซึ่งทาง อบต.แควอ้อมของเราได้จัดท าประกาศขยายระเวลาการช าระภาษี 
                               ออกไปถึงเดือนกันยายนแล้ว 
นายวิรัช   สิงห์ทอง     4.เรื่องการจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ และของดีสมุทรสงคราม ของเชิญ รองปลัด อบต.แคว
ประธานสภา ฯ             อ้อม ชี้แจงครับ              
นางปราณี ข าโขนงงาม    เรียนท่านประธานสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ และของดี
รองปลัด อบต.              สมทุรสงคราม ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน (27 ส.ค.63) จะมีงานไปถึงวันที่ 1 ก.ย. 2563  
                               รวม 5 วัน ผู้รับผิดชอบหลักในงานคือพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานนี้ทางเราได้จัดท า  
                               แผน่พับแนะน าสวนส้มโอ สวนเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลแควอ้อมแจกจ่าย 
                               กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาร่วมงาน เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ และนักท่องเที่ยวสามารถ 
                               เข้าไปเยี่ยมชมสวน จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของต าบลของเรา ในแผ่นพักจะ 
                               มีคิวอาร์โค้ด ให้นักท่องเที่ยวแสกน เพ่ือเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์สวนส้มโอและของดีต าบล 
                               แควอ้อมได้ด้วย ภายในห้องไลน์ จะมีการแนะน าสถานที่ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ไว้ค่อนข้างดี 
                               พอสมควร  หากหากนักท่องเที่ยวต้องความความช่วยเหลืออะไร ก็สามารถพิมพ์ข้อความ 
                               สอบถามในกลุ่มไลน์ได้เลย จะมีจ้าหน้าที่คอยตอบค าถามให้ 
 

....................ระเบียบวาระท่ี ๒          



๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แควอ้อม    สมัยสามัญท่ี   3/๒๕๖3 

                              เมื่อวันที่   ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๖3 (คร้ังที่ 1) 
มติที่ประชุม                 สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม   มีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี   - 
                               3/๒๕๖3   เมื่อวันที่   ๑๔  สิงหาคม   ๒๕๖3  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

                     ๓.๑ การเสนอขอความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4    วาระท่ี ๒  การแปรญัตติ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

                ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ
ที่ คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
                       ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ   หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมติ นั้นอีก 
นายวิรัช   สิงห์ทอง   ตามท่ี สภา อบต.แควอ้อม ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ฯ              ประจ าปี พ.ศ.2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นั้น สภา อบต.แควอ้อมได้ 
                                จัดส่ง ร่างข้อบัญญัติ ฯ และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการแปร 
                                ญตัติฯ ได้พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่แล้ว  และคณะกรรมการแปรญัตติได้จัดส่งรายงาน 
                                ผลการพิจารณาให้กับประธานสภา ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  โดยบันทึก –  
                                รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ฯ ที่ประธานสภา ฯ ได้จัดส่งให้แก่สมาชิก ฯ ทุกท่าน 
                                ล่วงหน้าก่อนการประชุม ฯ  มีรายละเอียดดังนี้   
                                ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้มีมติในการประชุม ฯ สมัยสามัญท่ี   
                                3/2563 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่   14   สิงหาคม 2563  คัดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
                                ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564   และก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภา 
                                องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมและผู้บริหารท้องถิ่น    ยื่นค าขอแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที่  
                                วันที ่14  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา 12.00 น.  ถึงวันที่ 19  สิงหาคม ๒๕๖3  เวลา  
                                12.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) นั้น 
                                คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอรายงาน 
                                ผลการพิจารณา ฯ ให้ทราบดังนี้ 
                                1.ในระหว่างวันที่ 14  สิงหาคม  ๒๕๖3  เวลา 12.00 น.  ถึงวันที่ 19  สิงหาคม ๒๕๖3   
                                เวลา 12.00 น. ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม และผู้บริหารท้องถิ่น  
                                ยืน่ค าขอแปรญัตติ 
                                2.คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้ประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
                                ประจ าปี พ.ศ.2564 แล้ว ขอยืนยันตามร่าง ฯ ฉบับเดิม ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                แควอ้อมเสนอ    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

......................ก็สรุปว่า ไม่มีผู้ยื่นค าขอแปรญัตติ 



๖ 
                               ก็สรุปว่า ไม่มีผู้ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2564  
                               และคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ก็ไม่ได้มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ยืนยันตามร่าง ฯ  เดิมที่ -  
                               นายก อบต.แควอ้อมเสนอมา จึงไม่มีประเด็นที่ต้องขอมติต่อที่ประชุม หรือมีการอภิปายอีก ก็  
                               จะขอเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป  หรือทางคณะกรรมการแปรญัตติมีอะไรจะ - 
                               น าเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
นายวีระพล  กิติภักดี       ไม่มีเพ่ิมเติมครับ 

เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ 
นายนฤพนธ์  เอโกบล      ไม่มีเพ่ิมเติมครับ 
กรรมการแปรญัตติ ฯ 

                     ๓.๒ การเสนอขอความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4  วาระท่ี ๓  การลงมติ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 

                 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
                            ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ 
นายวิรัช   สิงห์ทอง     ในการพิจารณาวาระที่ 3  การลงมติ  จะขอมติที่ประชุม ฯ โดยไม่มีการอภิปรายนะครับ    
ประธานสภา ฯ          สมาชกิสภา อบต.แควอ้อม ท่านใดมีมติเห็นชอบ ในวาระที่ ๓  ให้ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                            ส่วนต าบลแควอ้อม  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ 
                            บริหารส่วนต าบลแควอ้อมได้  กรุณายกมือขึ้น 
มติที่ประชุม             สมาชกิสภา อบต.แควอ้อม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                            ต าบลแควอ้อม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 ในวาระท่ี ๓ และให้ตราเป็น 
                            ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม ได้   

                   3.3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  ในหมวด ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ฯ (ครั้งที่ 15)   
ระเบียบ/กฎหมาย 

              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
               ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
นายวิรัช   สิงห์ทอง     ในวาระเรื่องเพ่ือพิจารณา ที่ 3.3 คือ   การพิจารณาอนุมัติบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ฯ          ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
                            สิ่งก่อสร้าง เป็นการโอนครั้งที่ 15  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณ 
                            รายจา่ย ฯ   ขอเชิญท่านนายก อบต.แควอ้อม ชี้แจงต่อไปครับ 
 

..............นายดนัย  ขจรผล       เรียนท่านประธานสภา ฯ 
 



๗ 
นายดนัย  ขจรผล       เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ตามที่ได้เคยน าเรียนต่อทุกท่านไว้ในการ
นายก อบต.แควอ้อม   ประชุมก่อนหน้านี้แล้วว่า คณะผู้บริหารจะด าเนินการโอนงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือหมด 
                            ความจ าเป็นในการด าเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 มาตั้ง 
                            จ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาของ อบต.แควอ้อม ปี  
                            2563 ให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้งบประมาณรายจ่ายตกไปเป็นเงินสะสม  ซึ่งในการเสนอขอ 
                            อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ จะใช้จ่ายงบประมาณอยู่ที่  553,100 บาท เพื่อตั้ง 
                            จ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน 5 โครงการ คือ 
                            ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                        1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานริมน้ าบริเวณบ้านนางสาวเขมิกา ศรีเผือก หมู่ที่ 3  
                           ต าบลแควอ้อม จ านวน 72,000 บาท 
                        2.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานริมน้ า บริเวณบ้านนางเขียว ยวงย้อย หมู่ที่ 3 ต าบลแควอ้อม 

                           จ านวน 174,000 บาท 
                        3.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนางกลอยทิพย์ จันทร์กลม หมู่ที่ 7 ต าบลแควอ้อม  
                           จ านวน  42,100 บาท 
                        4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ แผงโซลาเซลล์ บริเวณบ้านนางจ าลอง หมู่ที่ 3  
                           ต าบลแควอ้อม จ านวน 206,000 บาท 
                            ค่าครุภัณฑ์ 

                        5.ค่าจัดซือ้เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 59,000 บาท  
                           รายละเอียดการโอนเพิ่มงบประมาณ และโอนลดงบประมาณ จะปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอน 
                           งบประมาณรายจ่าย ฯ (ครั้งที่ 15)     
นายวิรัช   สิงห์ทอง    ท่านสมาชิก ฯ ท่านใด มีข้อสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ 
ประธานสภา ฯ         ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการลงมติ 
                         สมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  ครั้งที่ ๑5  
                         ตามบัญชีขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ทุกรายการ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
                         เสนอ กรุณายกมือขึ้น 
มติที่ประชุม           สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
                        ๒๕๖3   ครั้งที่ ๑5 ตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ฯ ทุกรายการ ที่นายกองค์การ 
                        บริหารส่วนต าบลแควอ้อมเสนอ                                          

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

                     - รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล (กองทุน
เศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 
                      - ปรากฏตามเอกสาร รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.แควอ้อม 
นายวิรัช   สิงห์ทอง    ขอเชิญท่านปลัด อบต.แควอ้อม ชี้แจงครับ 
ประธานสภา ฯ          
 

..............พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ   



 
๘ 

พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ  เรียนท่านประธาน ฯ และสมาชิก ฯ ทุกท่าน เนื่องจากในระยะเวลา2-3 เดือน ที่ปฏิบัติงาน
ปลัด อบต.แควอ้อม         ที่ต าบลแควอ้อม ได้เห็นปัญหาเรื่องกองทุนเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000 บาท  
                                กล่าวคือ ยังมีกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้ค้างช าระ โดยกองคลังได้มีหนังสือ 
                                ตดิตามเร่งรัดทวงถาม ให้กลุ่ม ฯ น าเงินมาช าระหนี้ตามงวด ตามสัญญา  แต่ก็ไม่ได้รับความ 
                                รว่มมือเท่าท่ีควร จึงถือโอกาสในการประชุมสภาครั้งได้ รายงานผลการด าเนินการตาม 
                                โครงการส่งเสริมอาชีพของ อบต.แควอ้อม หรือที่รู้จักกันในชื่อ กองทุนเศรษฐกิจชุมชม  
                                หมู่บ้านละ 100,000 บาท  ขอสรุปแนวทางการปฏิบัติตามโครงการ ฯ ดังนี้ครับ 

                                1.ประเภทโครงการ ฯ ที่ขอกู้ยืมเงิน  
                                เปน็โครงการประเภทส่งเสริมอาชีพ โดยจัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน และถือปฏิบัติตาม 
                                ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 และ 
                                แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 
                                2.ผู้มีสิทธิขอยืมเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ กลุ่มอาชีพ หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอยืม  
                                เงนิทุน โดยจะต้องเสนอโครงการ ฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                                2.1 เป็นโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 
                                2.2 ต้องมีแผนการช าระเงินคืน ที่แสดงปรากฏไว้ในโครงการที่ชัดเจน 
                                2.3 กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีเงินกองทุนร่วมสมทบ ร้อยละ 30 ของโครงการ 
                                ทีต่้องการกู้ไปลงทุน เว้นแต่ระเบียบจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
                                3.ระยะเวลาผ่อนช าระ ไม่เกิน 5 ปี 
                                4.อัตราดอกเบี้ย ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย เว้นแต่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดช าระหนี้   
                                หรอืช าระไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายก าหนด 
                                5.ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 
                                5.1 กลุ่มเสนอโครงการโดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านรับรองว่าเป็นกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม  
                                เกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านจริง 
                                5.2 เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านรับรองความเป็นกลุ่มแล้ว ให้เสนอโครงการของกลุ่ม ให้  
                                ประชาคมหมู่บ้านร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  
                                ของโครงการ 
                                5.3 เมื่อโครงการ ผ่านการพิจารณาจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว ให้ส่งโครงการให้องค์การ 
                                บรหิารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ  (กรณีกู้ไม่เกิน 100,000 บาท) และเรียกท าสัญญา   
                                ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับโครงการ 
                                ส าหรับรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.แควอ้อม ของแต่ละ 
                                หมู่บ้านจะปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ก็จะมีกลุ่มอาชีพที่จ าเป็นต้องเร่งรัดให้ 
                                น าเงินมาช าระโดยเร็วอยู่ 4 กลุ่มด้วยกัน (กลุ่มเลี้ยงกบในกระชัง ม.7 / กลุ่มเกษตรและ 
                                เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 /กลุ่มส่งเสริมการเกษตร ม.7 และกลุ่มเกษตรกรท าสวน ม.2 ) ซ่ึง 
                                กองคลังได้เชิญประธานและสมาชิกกลุ่ม มาท าความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ช าระหนี้ 
                                แลว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  และอยากขอความร่วมท่านสมาชิก ฯ ทุกหมู่บ้านได้ช่วยเหลือใน 

..................การติดตาม หรือแจ้งเตือนให้กลุ่ม 



๙ 
                                การติดตาม หรือแจ้งเตือนให้กลุ่ม ต่าง ๆ ทราบก าหนดการช าระหนี้ด้วยครับ 
นายดนัย ขจรผล            กข็อฝากให้ทุกท่าน ได้ช่วยกันประสานงานกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามที่ปลัด อบต.ได้แจ้งไป
นายก  อบต.แควอ้อม      แลว้ และหากน าเงินมาช าระครบตามสัญญาแล้ว ทางกลุ่มอาชีพ ก็ยังมีสิทธิที่จะกู้กลับไปท า 
                                ประโยชน์ได้อีก โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีได้แจ้งไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายวิรัช   สิงห์ทอง          เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ แต่ละหมู่บ้าน น าเสนอได้เลยครับ 
ประธานสภา ฯ    
นายชาญณรงค์  น้อยสกุล   ขอเรียนถามเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิง ที่ได้เคยพูดไว้ ขณะนี้มีผลความคืบหน้า หรือวางแผน 
ส.อบต.ม.1                    จะด าเนินการอย่างไร    
พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ   ส าหรับเรื่องถังดับเพลิง ได้สอบถามเจ้าหน้าที่กองคลัง แล้ว ได้รับค าตอบว่า ได้จัดหาและ
ปลัด อบต.แควอ้อม          ตดิตั้งไว้แล้วทุกหมู่บ้าน   งานที่วางแผน คือจะมอบหมายเจ้าหน้าที่  ลงไปส ารวจว่าถัง - 
                                 ดับเพลิง ยังยังใช้งานได้หรือไม่ หากน้ ายาสารเคมีหมดอายุ หรือไม่มี ก็จะด าเนินการเติมให้ 
                                 ใหม่ครับ 
นายชาญณรงค์  น้อยสกุล   อีกเรื่อง ขอแจ้งปัญหาตู้คอนโทรล ระบบประปา สวิทซ์จะตัดบ่อย ขอให้กองช่างลงไป 
ส.อบต.ม.1                   ตรวจสอบด้วยครับ 

นายด าริห์ วันเต็ม            นา่จะเกิดจากไฟไม่เสถียร หรือไฟตกครับ ก็จะลงไปตรวจสอบดูก่อนครับ 
ผอ.กองช่าง 
นายนฤพนธ์  เอโกบล        ขอแจ้งเรื่องเสาไฟฟ้า ๒ ต้น แป้นฐานเสาซึ่งเป็นแผ่นโลหะจะผุ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ 
ส.อบต.ม.2                   ด าเนินการซ่อมแซมแป้นฐานเสาใหม่    
นายดนัย ขจรผล             ขอมอบกองช่าง ลงไปตรวจสอบดู ว่าจะสามารถซ่อมตามท่ี ส.อบต.ม. 2 แนะน าได้หรือไม่ 
นายก อบต.แควอ้อม        หากด าเนินการได้ ก็ให้ด าเนินการตามระเบียบ ฯ ต่อไป       
นายนฤพนธ์  เอโกบล        เสาไฟฟ้าที่คลองอ้อม ก าลังจะโค่น  วันก่อน เจ้าหน้าที่ กฟภ.มาดูแล้ว แจ้งให้ประสาน ส.
อบต.ม.2                      อบต.แควอ้อม ท าหนังสือด่วนแจ้งไปท่ี กฟภ.อัมพวา  
นายดนัย ขจรผล             รบัทราบ/ปฏิบัติ มอบกองช่างด าเนินการโดยเร็ว 
นายก อบต.แควอ้อม 
นายธนศักดิ์  บุษบก          ขอเสนอให้จัดหาเตียงนอนแบบพับ 3-4 เตียง เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงานในช่วงตั้งด่านอุบัติเหตุ 
ส.อบต.ม.5                    จราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ เวลามีผู้ขับข่ีสัญจรผ่านไปมา ที่ง่วงนอน ขับรถไป 
                                 ต่อจะไม่ปลอดภัย หรือคนเมาสุราขับรถผ่านมาที่ด่าน จะได้ขอให้นอนพักผ่อนก่อน จะได้ 
                                 ชว่ยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ      
นายดนัย ขจรผล             รบัทราบ ไว้เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
นายก อบต.แควอ้อม 
นายนันทพล  ไพบูลย์กุลกร  ขอให้ไปด าเนินการรื้อป้ายของ อบต.แควอ้อม บริเวณหน้าวัดปากน้ าด้วย เนื่องจากไม้แบบ 
ส.อบต.ม.6                    ไม้โครงที่ตีไว้ มีสภาพผุ เกรงว่าจะพังลงมาเกิดอุบัติเหตุได้ 
นายดนัย ขจรผล             จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงไปรื้อให้ครับ 
นายก อบต.แควอ้อม   

................นายนันทพล  ไพบูลย์กุลกร   






